

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔  
ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เข้าประชุม

๑. นายอำพล สุญทุกข์	ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวท ใจชื่น	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางสาวฉายา อาสน์สถิตย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายสมชาย เทียนธวัช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายบุญลือ อาสน์สถิตย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายเกียรติ ถนอมกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายนรินทร์ ปั้นทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘. นายเกษม รอดมัน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นางพุดตาล ช่อลัดดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายมานพ เนตรจักร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายธรรมศาสตร์ หอมสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นางสาวกาญจนา หอมฉุน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
๒. นายสุชาติ กะไชยวงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
๓. นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๔. นายธนาชิต ไกรวาสน์	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๕. พวงพิศ อังคะโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานสภา ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาครบองค์ประชุม เมื่อได้เวลาแล้ว ผมขอจัดฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์) เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ

เลขานุการสภา ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อยู่ในพื้นที่เพื่อทราบ กำหนดวันเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หากมีธุระเดินทางไปต่างจังหวัด แจ้งขออนุญาตต่อประธานสภาให้ทราบด้วย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายอำพล สุญทุกซ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เราได้กำหนดสมัยประชุม สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว คือ ช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสมัยแรก ในสมัยที่ ๒, ๓, ๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ เราจะกำหนดในสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ครั้ง แจ้งสมาชิกให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

ส.ท.บุญลือ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องนำเสนอคือ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๕ ผมจะ

- เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายใน ๓๐ วัน
- ประธานสภา ไม่ใช่ครับ อันนี้ในระเบียบเราจะกำหนดในสมัยแรกของแต่ละปีครับ เพราะเรา กำหนดปี ๒๕๖๕ ไปแล้ว คือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เราจะไปกำหนดสมัยที่ ๒, ๓, ๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ คือระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เราจะมากำหนดสมัยประชุมครับ ครั้งนี้เราจะเข้าวาระนี้ครับ
- รองประธานสภา ขออนุญาต ขอแก้ หน้า ๔ ยอดตัวเลข ๑,๑๒๘,๘๔๕ แต่ตัวหนังสือเป็น-หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน- แก้ไขเป็นแปดร้อยสี่สิบ ห้าบาทถ้วน
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเป็นวาระที่ ๓
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
- ประธานสภา นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติที่ ๑ คือ เรื่อง รายงานติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
- นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ ๑ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถือว่าเป็น ๑ ปีงบประมาณของเราได้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรงนี้ จะมีรายงานการติดตามผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นและกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและ เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้นเราจะประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อย ๑ ปี ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี เป็นเอกสารรายละเอียดที่น่าเสนอต่อสภาว่าการติดตามและประเมินผล แผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอเริ่มญัตติที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

นายกเทศมนตรี

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

ในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด  
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้  
 แลกงนโยบายต่อสภาไว้แล้วนั้น ปรากฏตามเอกสารในฉบับเล่มสีเขียว ตามที่  
 ผู้บริหารได้รับเลือกตั้งแล้วนั้น แลกงนโยบายต่อสภาไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  
 ๒๕๖๔ ที่ได้รับการเลือกตั้ง การแลกงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนอง  
 เสม็ดไว้ “ผมพร้อมที่จะเสียสละเวลา มุ่งมั่น ทำงานเพื่อส่วนร่วม” คือการ  
 พัฒนาตำบลหนองเสม็ด เพื่อร่วมทำความดี สามัคคี โดยจะดำเนินการภายใต้  
 วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ที่ว่า “สาธารณสุขปลอดภัย คุณภาพ  
 ชีวิตที่ดี รัชชวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมกันเป็นหนึ่ง” ใน  
 ส่วนนี้ในการทำงานในช่วงระยะเวลา ๘ - ๙ เดือนที่ผ่านมา ผมได้สรุปการ  
 ทำงาน การดำเนินงานในส่วนของการบริการพี่น้องประชาชน ในส่วนของ  
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ดของเรา ช่วงเวลาที่ผ่านมาการทำงานของเราหลัก ๆ  
 อยากจะแจ้งต่อสภาในที่นี้ว่า สิ่งสำคัญในการทำงาน ถ้าผู้บริหาร ข้าราชการ  
 เจ้าหน้าที่ในส่วนของความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หากมีการ  
 ทำงานที่มีความขัดแย้งหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของผู้บริหารที่  
 นำเสนอไว้ จะทำงานด้วยความยากลำบาก การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ  
 ประชาชนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำร้องในปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน  
 ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือ  
 ภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นสาธารณสุขหรือภัยต่าง ๆ อย่างเช่นโควิด ช่วง  
 ที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาของตำบลเรา โดยเทศบาลตำบลหนองเสม็ดต้อง  
 ร่วมมือกับโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงาน  
 สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตาม การทำงานของ  
 เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราทำงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการ  
 จังหวัดตราด โดยการกำกับดูแลของท่านนายอำเภอเมืองตราด ดังนั้นตรงนี้  
 การทำงาน สำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเรียนจะชี้แจงต่อสภาว่า  
 นโยบายที่เราแนะนำเสนอต่อสภานั้น ผมทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความ  
 ร่วมมือการช่วยเหลือ การสนับสนุนจากท่านรองนายกฯ ทั้ง ๒ ท่าน ท่าน  
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ท่านเลขานายกเทศมนตรีฯ หรือว่าในส่วนของ  
 สำนักงาน ดังนั้นนโยบายต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนนำไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  
 งานบริการด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า น้ำประปา หรือว่าปัญหา  
 เร่งด่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตรงนี้ครับ ๗ - ๙ เดือนที่ผ่านมา

เราได้สำรวจในพื้นที่ว่างในบึงบประมาณต่อไป เราจะพัฒนาในส่วนของตำบลหนองเสม็ดของเราอย่างไร ต้องเรียนชี้แจงอีกอย่างว่างบประมาณของเราประมาณการไว้ในปีนี้ ๕๒ ล้านบาท จริงๆแล้ว หากถอดออกมาในงบประมาณในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เราได้เพียง ๑๐% คือ ๕ ล้าน ถามว่าเยอะไหม ไม่เยอะครับ แต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรเราจะหาเงินมาสนับสนุนหรือขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลของเราได้ เราพยายามติดตามประสานงานที่จะนำงบเงินอุดหนุนต่างๆ เข้ามายังตำบลของเรา เร็วๆ นี้ที่เราประสานเรื่องของถนนในงบประมาณที่เราไม่มีเพียงพอที่หน่วยงาน เช่น ทางหลวงชนบท ตอนนี้เรียนชี้แจงต่อสภาว่าเงินงบประมาณของเราไม่เพียงพอ ได้มีการพูดคุยขอความกรุณาจากท่าน ผอ. ตอนนี้ได้ทำสัญญา เซ็นต์สัญญาไปแล้ว ชี้แจงต่อสภาตรงนี้ว่าหลังปีใหม่จะมีการขยายถนนหมู่ที่ ๔ จากคุ้มประตู่วัดหนองเสม็ดไปถึงวัดในงบประมาณ ๑๒ ล้าน ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว ได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นต้องเรียนชี้แจงด้วยว่าเมื่องบประมาณมาแล้ว ในเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างประชาชนได้รับผลกระทบ ๑. เวลาผู้รับเหมาเข้าทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร จะเป็นปัญหา ๒. รถที่วิ่งกันมาโดยเฉพาะรถบรรทุกทุกวันจะมีปัญหา ๓. ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบจากฝุ่น จากการก่อสร้าง ดังนั้นจะขอความร่วมมือจากสมาชิกท่านที่สนิทหรือท่านที่มีความคุ้นเคยเข้าไปชี้แจงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ด้านการก่อสร้างนำเรียนต่อเลขาธิการถึงผู้บริหารได้ พูดคุยกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ งานทุกอย่างไม่ว่าอย่างไร ปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้ตลอด โดยเฉพาะผมผู้บริหารอยากขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่าน มีอะไรช่วยชี้แจงหรือบอกกล่าวมาให้ช่วยทำอะไร เพื่อแก้ปัญหาสำหรับเรื่องที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่ง คือการแก้ปัญหาของโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นสาธารณสุขของเรา ถือว่าการทำงานของเรารับการชื่นชม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องขอขอบคุณทางสภาซึ่งอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ให้ผ่านมา ๒ เข็ม วันนี้เราได้ขอวัคซีนจากทางโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขมาบริการในพื้นที่ตำบลของเรา เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ ๓ หรือเข็มที่ ๑ ตรงนี้เป็นเรื่องของชีวิต ซึ่งความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ละท่าน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนตำบลหนองเสม็ดมีพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกัน แต่การบริการเราอยากให้มีความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็ถือว่าทางผู้บริหารฯเองได้ประชุม และขอวัคซีนมา ๒,๐๐๐ โดส แต่ได้เพียงประมาณ ๑,๐๐๐ โดส ไม่เป็นไร เพราะเราถือว่าประชาชนของเราบางท่านสะดวกไปฉีดที่ ออบจ.ตราด หลังจากนั้นต่อไปต้องประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณสุขโควิด - ๑๙ จะเกิดขึ้นอีกไหม ตรงนี้เรียบร้อยดีในส่วนของ

CI ได้ปิดชั่วคราว หากจะเปิดใหม่เราพร้อม ในส่วนของงบประมาณ การปิดบ  
 ขอชี้แจงต่อสภาว่า หลังจากคณะของเราที่เลือกตั้งเข้ามาแล้ว ทำงานได้ ๔  
 เดือนมีการปิดบในเดือนกันยายน เราได้ขยายระยะเวลาให้อีก ๓ เดือน ตอนนี้  
 จะชี้แจงต่อสภาว่าเราได้ปิดในเรื่องของบัญชีต้นไปแล้ว เหลือบัญชีปีพยายาม  
 รับผิดชอบการอยู่ เพราะว่าเรื่องของการใช้จ่ายงานต่างๆ เป็นเรื่องยากลำบาก  
 ทำให้ถึงล่าช้าทุกที เป็นเหมือนกันค่อนข้างทั้งหมด โดยเฉพาะของเทศบาล  
 เราเอง ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนของข้าราชการกองคลังได้ขอความกรุณาจาก อปท.  
 อื่นมาช่วยปิดบัญชี ตอนนี้เราได้ปิดบัญชีต้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
 ๒๕๖๔ และกำลังสรุปเรื่องของฎีกาปิดบัญชีต่อไป ดังนั้นเรื่องของการใช้  
 จ่ายเงินสะสมต้องเลื่อนออกไปท่านผู้บริหารเอง มองว่าอะไรที่มีความสำคัญ  
 โดยเฉพาะถนน การที่เราต้องบริการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเรา ทางผมเอง  
 ได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ตั้งไว้  
 ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ก่อนที่เราจะเข้ามา ในส่วนของถนนหมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่  
 ที่ ๒ หลังปีใหม่ทางผู้บริหารจะเข้า แต่เป็นระยะทางเพียง ๘๕๐ เมตร ซึ่งเขา  
 ตั้งเดิมไว้ ตรงนี้อยากให้ท่านพิจารณาดูกันว่า พื้นที่ที่อยู่ในหมู่ที่ ๒ ส่วนใหญ่  
 จะออกทางนี้ประมาณ ๗๐ - ๘๐% ถนนท้องถิ่นของเราค่อนข้างแคบเกือบ  
 ทุกเส้นไม่มีการขยาย เพื่อรองรับการสัญจรไปมาของคนในพื้นที่ ในส่วนของ  
 ท้องถิ่นเรา ผมเองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เราออกกำลังกายจักรยานตั้งแต่  
 ตี ๕.๓๐ ทุกสัปดาห์แต่ไม่ถึงทุกวัน ดังนั้นเราจะเวียนกันไปตำบลอื่นๆ ตำบล  
 หนองคันทร่ง ตำบลวังกระแจะ โดยเฉพาะหนองโสนได้ขยายถนนเพื่อรองรับ  
 การสัญจรในพื้นที่ค่อนข้างดีมาก โดยเฉพาะทางแยกเขาได้เปิดเป็นตัว Y  
 ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นของเราในส่วนของหมู่ที่ ๒ ที่ขอจ่ายขาดเงิน  
 สะสมไปแล้วนั้น ผู้รับเหมาได้ลงมือทำแล้วเหลือการปิดผาดะแกรงและเข้าใน  
 ส่วนของหมู่ที่ ๕ ซอยมะม่วงเอน และปรับทางเข้าวัดสุวรรณมงคล และหมู่ที่ ๑  
 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้าง รับเหมาครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมู่ที่ ๒ ผาก  
 สมาชิกลองสังเกตถนนแคบเราจะขยายไหล่ถนน ๑ - ๑.๒๐ เมตร ที่เราขอไว้  
 ๕๐ เซนติเมตร ไม่เพียงพอ สมัยนี้รถคันใหญ่ หากเจอรถ ๖ ล้อ ถนนพังทรุด  
 หมดแล้ว ดังนั้นเรื่องของอันตรายความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผากไว้ครับ ปีหน้าหลัง  
 กุมภาพันธ์เราคุยกันอีกครั้ง เรื่องของความจำเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงนี้  
 ทางบริษัทเข้าหลังปีใหม่จะมีอีกจุดหนึ่งคือซอยรักสงบ สมัยผมเป็นสมาชิก อบจ.  
 ได้ไปทำเชื่อมระหว่างตำบลหนองเสม็ดเชื่อมกับหนองโสนจะมีตั้งแต่ปากซอย  
 รักสงบไปถึงสะพาน จะเป็นการปูแอสฟัลติก ถนนตรงนั้นมีการยุบตัวผิวจราจร  
 ค่อนข้างเสียหายมาก ดังนั้นปีนี้ผมได้สำรวจและสัปดาห์ที่นำเสนอโครงการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัดในโครงการเศรษฐกิจฐานรากจำนวน ๕ โครงการ ตอนนี้อยู่ที่ทางจังหวัดรับพิจารณาว่าเราจะได้กี่โครงการ แต่คิดว่าได้แน่นอนครับ เพราะว่าที่ขอไปอยู่ในเกณฑ์และพยายามหยิบมาจากแผนพัฒนาที่ผ่านประชาคมมาแล้วในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และในเทศบัญญัติปีที่เคยผ่านโครงการนี้มา จะขอเรียนชี้แจงต่อสภา ส่วนรายละเอียดอื่นที่เป็นโครงการ นโยบายตามรายละเอียด ตามรูปภาพในบันทึกที่นำเสนอส่งถึงท่านสมาชิก ลองพิจารณาดูครับ เนื้องานและรายละเอียดเยอะในส่วนของงานที่ได้รับผิดชอบรับโอนมาในเรื่องของทางจักรยาน ตอนนี้อย่างผ่านไป ๒ ปีแล้วผมกำลังจะคุยกับผู้รับจ้าง ตอนที่เรามาเขาโอนให้เราจำนวนเงินประมาณ ๓๐ กว่าล้าน ตอนนี้มีเรื่องของราวจักรยานมีความชำรุดเสียหายจะดูว่ายังอยู่ในสัญญาไหม จะได้ไม่ต้องนำเงินของเราไปซ่อมแซม และผมได้มีการพูดคุยกับทางนายกฯ วิเชียรว่า พื้นที่ตรงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการติดไฟ LED เป็นโซลาเซลล์ในพื้นที่เราค่อนข้างเยอะ ดังนั้นใครที่ออกกำลังกายในช่วงเช้ามืดหรือกลางคืน หลังพระอาทิตย์ตกแล้ว สามารถออกกำลังกาย ปั่นจักรยานกันได้ มีประชาชนใช้พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะ พื้นที่หมู่ ๗ ไม่ว่าจะปั่นลานด้านขวามือที่ออกกำลังกาย เมื่อมีคนมาใช้พื้นที่เรื่องของห้องน้ำ ความสะอาด ผมเองได้คุยกับกองสาธารณสุขฯ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เทศบาลจะเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ เรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้พูดคุยกับท่านนายก วิเชียรว่าผมอยากได้ห้องน้ำ มีการประสานงานกับผอ.ชลประทาน เขาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เราไม่ได้ตั้งงบประมาณในเรื่องของการทำห้องน้ำไว้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ ออบจ.จะทำให้เร็วๆ นี้ที่คนมาใช้พื้นที่ ในส่วนนี้เอง ฝ่ายบริหารอยากชี้แจงคร่าวๆ ลักษณะของเนื้องานเพียงแต่เท่านี้ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร และสมาชิก เจ้าหน้าที่ของเราตลอดระยะเวลา ๘ - ๙ เดือน เรื่องของงานบริการประชาชนที่ทำให้ตำบลหนองเสม็ดเปลี่ยนแปลงไปหลายจุด จะพยายามให้ตำบลของเรามีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ขอเรียนชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ ท่านรองฯ มีอะไรจะเสริมไหมครับ เรื่องของการทำงาน

รองฯ สุชาติ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ในส่วนของการทำงานอย่างที่ท่านนายกฯเรียน ในการทำงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรค แต่เราพยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ในส่วนของงานเกี่ยวกับโครงการที่ผมดูแลรับผิดชอบในส่วนของกองช่าง ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่เราขอจ่ายขาดเงินสะสม ๕ โครงการ กำลังดำเนินการอยู่ในส่วนของงบตามโครงการเมื่อปี ๒๕๖๔ มีรายงานอยู่ในเล่มนี้ จากที่ดูแล้วจะเรียนทางสภาว่าเรามีโครงการมาก มีเป็นร้อยโครงการแต่การปฏิบัติมันจะได้น้อย สาเหตุที่น้อยเพราะงบประมาณ ๑๐% ในโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้น

ถึงน้อยบางที่อาจจะอ่านเห็นว่าทำไมดำเนินการ% น้อยนัก ด้วยเหตุนี้ส่วนอื่นๆ ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันในส่วนของการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะ หมู่ที่ ๑ ท่าน ส.ท. สมชาย และ ส.ท.กาญจนา ช่วยกันเร็วๆ นี้ช่วยกันในส่วน ของกัลกน้ำ อาจจะเหมือนท่านนายกกราบเรียน หากมีปัญหาตรงไหน อย่างไร ให้ประสาน บางครั้งทีมบริหารเองยังไม่รู้จุดที่ดำเนินการ ประสานมา เราดำเนินการให้ที่เร่งด่วน ในส่วนที่ไม่ด่วนเราจัดให้ลำดับต่อไป ต้องขอบคุณ สมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้ปีใหม่อายกจะให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ ขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านนายกฯ และรองนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงตรงไหนใหม่ ครับ หากไม่มีผมเข้าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรใหม่ครับ เชิญ ส.ท.กาญจนาคครับ

ส.ท.กาญจนา

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านดิฉันนางสาวกาญจนา หอมฉุน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก่อนอื่นต้องขอสวัสดิ์ปีใหม่ท่านนายกฯ และคณะ ผู้บริหาร ท่านประธานสภาและสมาชิกสภานะคะ อยากฝากผ่านท่าน ประธานสภาเรื่องต้นไทร ที่ข้างบ้าน วันนั้นเห็นเขาบอกมาว่ากิ่งไม้ค้ำฝ้าเพดาน กลัวฝ้าเพดานตกมาแตก ชาวบ้านบอกว่าทางเทศบาลแจ้งว่าไม่สามารถมาตัด ให้ได้ เพราะแขนกระเช้าเข้าไม่ถึง

รองสุชาติ

ใช้ต้นใหญ่ขึ้นใหม่ครับ

ส.ท.กาญจนา

ใช้ค่ะ

รองสุชาติ

คือต้นใหญ่ เรายกเคลนสุดแล้วมันได้เท่านั้นและค่อนข้างยาก เพราะใหญ่มาก อย่างนั้นต้องเป็นอีกเคลน เคลนนี้สุดแล้ว เตี่ยวลองไปดูอีกครั้งครับ

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับ เมื่อก่อนเพิ่งผ่านไป มองอยู่เหมือนกันครับ เขาก็โทรหาผมครับ ต้องชี้แจงว่าก่อนหน้านี้เทศบาลเข้าไปช่วยตัดในบางส่วนแล้ว เคลนเราไปแล้ว สุดแขน เพราะต้นค่อนข้างใหญ่ แต่ถ้าจะเอาลงให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ทาง เจ้าของต้นไม้ต้องมีการหิบบิ้นค้ำใช้ง่าย จากประสบการณ์ที่เราไปช่วย ที่วัดโบสถ์ ทางวัดเขาออกค่าเคลนสิ่งหิโตเคลน ทางเราต้องหิ้วกิ่งต้นไม้เราถึง จะตัด การตัดต้นไม้มี ๒ ระบบของเราหิ้ว และตกแต่มันสุดเคลนแล้ว จึงไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าทางเจ้าของต้นไม้ตรงนั้นออกค่าใช้ง่าย เราอยากเอา เจ้าหน้าที่ของเราไปช่วยเพราะตรงนั้นค่อนข้างอันตราย บ้านหลายหลังแต่ถาม ว่าเราใช้งบประมาณของเราเองไม่ได้ การที่เราเข้าไปตรงนี้จะถูกต้องเลยก็ไม่ได้ แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเราอยากจะช่วย แต่เครื่องมือของเราหมดเท่านี้ ครับ ต้องลองคุยดูครับ หากยินดีที่จะออกค่ารถเคลนเอง เรายินดีที่จะตัดให้ได้ เพราะมันสุดแขนแล้วครับ




ส.ท.กาญจนา                   เมื่อวานโทรคุยแล้วนะ  
 นายกเทศมนตรี           ผมเข้าไปดูแล้วครับ  
 ประธานสภา                 ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอสวัสดิ  
    ปีใหม่ที่ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ผมขอปิดการประชุม  
    ครับ  
 ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกกาญจน์ ทองโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เลขานุการสภาเทศบาล/

(นายนรินทร์ ปันทรัพย์)     ตรวจรายงาน

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานรับรองความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ).....*สาวท ใจชื่น*.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวท ใจชื่น)

(ลงชื่อ).....*พุดตาล ช่อลัดดา*.....เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางพุดตาล ช่อลัดดา)

(ลงชื่อ).....*มานพ เนตรจักร*.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายมานพ เนตรจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายธรรมศาสตร์ หอมสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....*เกียรติ ถนอมกุล*.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเกียรติ ถนอมกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเกษม รอดมัน)

(ลงชื่อ).....*กาญจนา หอมฉุน*.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวกาญจนา หอมฉุน)